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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2567 วันที่ 19 สิงหาคม 2567
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

**********************************

ผู้มาประชุม

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายประยุทธ เกษี ประธานสภาฯ ประยุทธ เกษี
2 นายอ่างทอง สมเพชร รองประธานสภาฯ อ่างทอง สมเพชร
3 นายทองมา ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 1 ทองมา ธุระกิจ
4 นายภาษิต ธุระกิจ ส.อบต. หมู่ที่ 2 ภาษิต ธุระกิจ
5 นายสมัย บัวระบัน ส.อบต. หมู่ที่ 3 สมัย บัวระบัน
6 นายอํานาจ จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 อํานาจ จอมคําสิงห์
7 นายทรงฤทธิ์ แสงคําไพ ส.อบต. หมู่ที่ 5 ทรงฤทธิ์ แสงคําไพ
8 นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ ส.อบต. หมู่ที่ 6 บุญเกง ทรงสิทธ์ิ
9 นายมงคล แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 มงคล แสนสิงห์
10 นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 9 ศรัญญา สิทธิภักดิ์
11 นายวิรัญ ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 วิรัญ ภูเนตร
12 นายรังสรรค์ อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 รังสรรค์ อุ่นเจริญ
13 นายทองสุข วรนาม ส.อบต. หมู่ที่ 13 ทองสุข วรนาม
14 นายประทวน ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 ประทวน ใหญ่แก่นทราย
15 นางเอมอร บุญศักดิ์รักษา ส.อบต. หมู่ที่ 15 เอมอร บุญศักดิ์รักษา
16 นายหวัน สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 หวัน สารมูล

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
1 นายสหาย สังฆะมะณี นายก อบต. สหาย สังฆะมะณี
2 นายคําพันธ์ มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. คําพันธ์ มาตย์วิเศษ
3 นายทองอินทร์ กันลา รองนายก อบต. ทองอินทร์ กันลา
4 ร้อยตรีโยธิน อุปรา เลขานุการนายก อบต. ร้อยตรีโยธิน อุปรา
5 นายสมบูรณ์ แข้คํา ปลัด อบต. สมบูรณ์ แข้คํา
6 นางกอบกุล เฟื่องฟู รองปลัด อบต. กอบกุล เฟื่องฟู
7 นางจิตรลดา จิณฤทธิ์ หัวหน้าสํานักปลัด จิตรลดา จิณฤทธิ์
8 นางสําเนียง ปัญญา ผอ.กองคลัง สําเนียง ปัญญา
9 นายเชิดชาย รักไท้ ผอ.กองช่าง เชิดชาย รักไท้
10 นางปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ปราณีธรณ์ ไตรยะสุทธิ์



2

ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
11 นางนาตยา มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นาตยา มันตาพันธ์
12 นางอัญรัตน์ ธรรมสาร ผอ.กองสวัสดิการสังคม อัญรัตน์ ธรรมสาร
13 นายสัญญา ยิ่งกําแหง หน.ฝ่ายก่อสร้าง สัญญา ยิ่งกําแหง
14 นางบูรณ์ศิริ ภาวะลี หน.ฝ่ายวิเคราะห์นโยบาย

และแผน
บูรณ์ศิริ ภาวะลี

15 นางณิชาภา อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน

ณิชาภา อุประจันทร์

16 นายจิระเดช ชุมสิงห์ จพง.ธุรการ จิระเดช ชุมสิงห์
17 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผช.เจ้าพนักงานธุรการ ปนัดดา ขาวศรี
18 นางสาวกุลการ ละมุลพ

งษ์
ผช.นักวิเคราะห์ ฯ กุลการ ละมุลพงษ์

19 นางสาวศศิประภา เฉลย
พจน์

ผช.นักทรัพย์ฯ ศศิประภา เฉลยพจน์

20 นางสาวศิรินทิพย์ ศรี
ตะวัน

ผช.จนง.สาธารณสุข ศิรินทิพย์ ศรีตะวัน

21 นางวาณี จรรยา ผช.จนง.ประชาสัมพันธ์ วาณี จรรยา
22 นายสุเมธี ปุณลา คนงานท่ัวไป สุเมธี ปุณลา
23 นางมันทนา สีดาบุตร คนครัว มันทนา สีดาบุตร
24 อรทัย แสงสุระ ผช.จนง.ธุรการ อรทัย แสงสุระ

ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ
- - - - -

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยมี นายประยุทธ เกษี ตําแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังที่ 2/2567 ในวันท่ี 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล
องค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
ประธาน - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน การประชุมวันนี้เป็นการประชุม

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3/2567 เป็นการประชุมครั้งท่ี 2 แล้ว
สาระสําคัญ คือการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2568 ข้ันตอนแปรญัตติและลงมติให้ความเห็นชอบ
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ประกาศตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2568
และผมขอให้บรรจุระเบียบวาระท่ี 3.4 ของการประชุมวันนี้เป็น
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เนื่องจากได้รับหนังสือด่วนลง วันท่ี 13
สิงหาคม 2568 จากโครงการชลประทานร้อยเอ็ดเนื่องจากมี
โครงการก่อสร้างประจําปี 2567 คือ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ํา
ห้วยแต้บ้านสังข์ หมู่ที่ 8 ตําบลสะอาดสมบูรณ์ แต่เนื่องจาก
โครงการดังกล่าว ยังขาดเอกสารการยินยอมให้เข้าทําประโยชน์
ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นท่ี ดังนั้น จึงเสนอให้
สภา อบต. ของเราให้พิจารณาและจะได้แจ้งผลการประชุมสภา
ให้โครงการชลประทานร้อยเอ็ดทราบต่อไป วันนี้ช่วงบ่ายผมติด
ภาระกิจการประชุม ก.อบต. จังหวัดร้อยเอ็ดจึงจะให้
ท่านรองประธานสภา ข้ึนทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมแทนครับ

ระเบียบวาระท่ี 2 - เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแล้ว
ประธานสภาฯ - ครับ ได้ตรวจสอบกับเลขานุการสภาแล้วบันทึกการประชุม

ยังไม่เรียบร้อยขอเลื่อนไปรับรองในครั้งต่อไปครับ

ระเบียบวาระท่ี 3 - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ. 2568 ข้ันแปรญัตติ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่านตามท่ีสภา อบต. ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน และกําหนดวันยื่น
แปรญัตติตั้งแต่ วันท่ี 14 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลคณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือลง
วันท่ี 16 สิงหาคม 2567 เรื่อง รายงานการเสนอคําแปรญัตติ
รายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งให้ทราบแล้ว โดยคณะกรรมการ
แปรญัตติ แจ้งให้ทราบว่าระหว่างวันท่ี 14–16 สิงหาคม 2567
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ไม่มีสมาชิกท่านใดยื่น
เสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการได้ประชุมกันและลงมติให้
คงร่างเดิมทุกประการ ครับ ท่านสมาชิกทุกท่านเมื่อไม่มีท่านใด
ยื่นขอแปรญัตติหรือสงวนคําแปรญัตติไว้ ดังนั้นในระเบียบวาระนี้
จึงไม่มีการอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจาย
ปี พ.ศ. 2568 ผมขอมติจากท่ีประชุมเลยว่าจะเห็นชอบตาม
ร่างเดิมท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเสนอหรือไม่

- มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี พ.ศ. 2568 ข้ันแปรญัตติตามท่ีคณะกรรมการเสนอ
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- เห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ (คงตามร่างเดิม)
15 เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

ประธานสภาฯ - ครับ ผมขอไปพิจารณาในวาระ 3.2 เลย
3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เห็นชอบให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2568

- ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ก็ไม่มีการอภิปรายใดๆ
อีก ผมจะขอมติเลยนะครับ

- มติที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2568

- เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 15 เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง

- ครับ ข้ันตอนต่อไปทางนายกก็จะเสนอไปท่ีนายอําเภอเมือง
ร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาลงนามอนุมัติให้ประกาศใช้จึงจะมีผลอย่าง
สมบูรณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 และส้ินสุด 30 กันยายน
พ.ศ. 2568 ผมขอไปพิจารณาในวาระที่ 3.3 ครับ

- 3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง)

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผมมีภาระกิจเร่งด่วนจึงขอเรียนท่าน
รองประธานสภา (นายอ่างทอง สมเพชร) ข้ึนทําหน้าท่ีประธาน
การประชุมแทนครับ

รองประธานสภา - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน วาระที่ 3.3 เป็นการขออนุมัติโอน
ทําหน้าท่ีประธานการประชุม งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2567 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

ของกองช่างตามหนังสือบันทึกข้อความ ลงวันท่ี 8 ธันวาคม
พ.ศ. 2567 มีทั้งหมด 11 โครงการ คือ

1) โครงการก่อสร้างทาง คศล. (สายทางถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตําบลสะอาดสมบูรณ์
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(กม.0+171.50) เริ่มต้นจากบ้าน นายเกียงพายุ ภูมิเขต ไปทาง
ทิศใต้กว้าง 4 เมตร ยาว 171.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 686 เมตร พร้อมลงท่อ คศล.
ขนาด  0.40x1.00 เมตร จํานวน 14 ท่อน ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. เลขที่ ทถ.2-206 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเป็นเงิน
498,800 บาท

2) โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายทางท่ี 38 (ถนนลูกรัง
บ้านนายคําภีร์ อามัสสา เชื่อมวัดหนองสิม) บ้านดอนศรีวิไล
หมูที่ 12 ตําบลสะอาดสมบูรณ์ (กม.0+000 – กม. 0+150)
เริ่มจากนายคัมภีร์ อามัสสา ไปทางทิศใต้ กว้าง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.
เลขที่ ทถ.2-206 พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงินรวม
421,300 บาท

นายภาษิต ธุระกิจ - ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมขอประท้วงท่านประธานครับที่ท่าน
ส.อบต. หมู่ที่ 2 กําลังช้ีแจงนี้เป็นหน้าท่ีของ กองช่างนะครับ ประธานแค่ทําหน้าท่ี

ควบคุมการประชุม ผมอยากให้ท่านทําหน้าท่ีอย่างถูกต้องครับ

ประธานฯ - ครับผมช้ีแจงเพราะบางท่านไม่ได้ประชุมวันท่ี 13 สิงหาคม
2567 ท่ีผ่านมา เกรงว่าจะไม่ เข้าใจ ถ้าอย่างนั้นขอเชิญ
กองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ

นายเชิดชาย รักไท้ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่านในวาระนี้ เป็นการ
ผอ.กองช่าง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายหมวดท่ีดินและสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ โดยขออนุมัติโอนจากโครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารสํานักงาน อบต.สะอาดสมบูรณ์ ท่ีตั้งไว้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 เป็นเงิน 4,390,000 บาท

- เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นโครงการใหม่ จํานวน 11 โครงการ ดังนี้
1) โครงการก่อสร้าง ถนน คศล. (สายทางถนนลูกรัง

ภายในหมู่บ้าน) บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ต.สะอาดสมบูรณ์
(กม.0+000-กม.0+171.50) เริ่มต้นจาก นายเกียงพายุ ภูมิเขต
ไปทางทิศใต้ กว้าง 4 เมตร ยาว 171.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 686 เมตร พร้อมลงท่อ คศล. ขนาด
0.40x1.00 เมตร จํานวน 14 ท่อน ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ อปท. เลขที่ ทถ.2-206 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 บ้าน รวมเป็นเป็นเงิน 498,800 บาท



6

2) โครงการก่อสร้างถนน คศล. สายทางท่ี 38
(ถนนลูกรังนายคัมภีร์ อามัสสา เชื่อมวัดหนองสิม) บ้านดอนศรีวิไล
หมู่ที่ 12 ต. สะอาดสมบูรณ์(กม.0+000-กม 0+150) เริ่มจาก
นายคัมภีร์ อามัสสา ไปทางทิศใต้ กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. เลขที่ทถ.2-206
พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย เป็นเงินรวม 421,300 บาท

3) โครงการก่อสร้างถนน คศล. (สายทางลูกรังภายใน
หมู่บ้าน) บ้านป่าเพิ่ม หมู่ที่ 11 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด (กม.0+000-กม.0+176) เริ่มต้นจากโรงสีชมชน
ไปทางทิศใต้กว้าง 4 เมตร ยาว 176 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 704 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสําหรับ อปท. เลขที่ ทถ. 2-206 พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 499,500 บาท

4) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เส้นทางท่ี 22 (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน)
บ้านสงยางหมู่ท่ี 16 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
(จุดท่ี 1 กม 0+000-กม 0+128 และ กม 0+128-กม
0+294) จุดท่ี 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 128 เมตร
หนา 0.04 เมตร จัดท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 166 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,304 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-7-201
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน
499,400 บาท

5) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยาง แอสฟัลท์ติก
คอนกรีตเส้นทางท่ี 10 (ถนน คศล.ภายในหมู่บ้าน) บ้านแมต
หมู่ที่ 4 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
(กม.0+000-กม.0+325) เริ่มจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านแมต ไปทางทิศตะวันตก กว้าง 4 เมตร
ยาว 325 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า
1,300 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.
เลขที่ ทถ.-7-201 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ป้าย
รวมเป็นเงิน 499,000 บาท

6) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต เส้นทางท่ี 11 (ถนนคศล.ภายในหมู่บ้าน) บ้านแมต
หมู่ที่ 5 ต.สะอาดสมบูรณ์ อเมือง จ.ร้อยเอ็ด (กม.0+000-กม
0+325) เริ่มต้นจากบ้านนางสาวเปรมประภา จันดาชัย ไปทาง
ทิศเหนือ กว้าง 4 เมตร ยาว 325 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมี
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พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง
สําหรับ อปท. เลขที่ ทถ.-7-201 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน 499,400 บาท

7) โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต เส้นทางท่ี 14 ถนนคศล. ภายในหมู่บ้าน) บ้านสังข์
หมู่ที่ 8 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เริ่มต้นวัดวารีอุดม
ไปทางทิศตะวันออก (กม.0+000-กม.0+156 และ
กม.0+161-0+215) กว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับ อปท.เลขที่ ทถ-7-201
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน
325,000 บาท

8) โครงการซ้ือที่ดินเพื่อขยายพ้ืนที่สํานักงาน
อบต.สะอาดสมบูรณ์ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
รวมเป็นเงิน 300,000 บาท

9) โครงการซ้ือถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาส
ขนาด 2,500 ลิตร จํานวน 6 ถัง ๆละ 11,000 บาท รวมเป็น
เงิน 66,000 บาท เพื่อใช้กับระบบประปาหมู่บ้าน ได้แก่
บ้านกาหลงหมู่ท่ี 2 บ้านสังข์ หมู่ที่ 8 บ้านสงยาง หมู่ที่ 7 และ
บ้านหนองแข้ หมู่ที่ 14

10) โครงการจัดซ้ือเก๊ียยางรถขุด จํานวน 176 ตัวละ
212 บาท รวมเป็นเงิน 37,312 บาท

11) โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล
พร้อมเสา จํานวน 32 ชุดๆละ 15,500 บาท รวมเป็นเงิน
496,000 บาท เพื่อติดตั้งในจุดเสียงภายในตําบลสะอาดสมบูรณ์

- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,142,112 บาท
- ปรากฏตามแผนพัฒนาตําบลสะอาดสมบูรณ์ ปี พ.ศ. 2567 และ

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน ผอ.กองช่าง ก็ได้ชี้แจงแล้วเชิญท่าน
สมาชิกอภิปรายได้ครับ

- เชิญ ท่านนายกชี้แจงเพิ่มเติมครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิกทุกท่าน ต่อระเบียบวาระท่ี 3.3
นายก อบต. เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณจากโครงการท่ีได้ตั้งไว้ เป็นค่า

ซ่อมแซมอาคารสํานักสํานักงาน อบต. ประจําปี 2567 ตั้งไว้ท่ี
สี่ล้านกว่าบาท มาจัดตั้งเป็นโครงการใหม่ จํานวน 11 โครงการ
วงเงิน 4,142,112 บาท อยากชี้แจงว่าเดิมว่าจะซ่อมแซมอาคาร
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เพราะมีสภาพแออัด เพราะสถานท่ีคับแคบมีเจ้าหน้าท่ีเยอะขึ้นแต่
มาพิจารณาแล้ว ถ้าเราสร้างใหม่เลยจะคุ้มค่ามากกว่า เพราะงบ
ซ่อมแซมก็สี่ล้านกว่าบาทแล้ว ถ้าสร้างใหม่ก็เพ่ิมงบอีกนิดหน่อย
ผมเลยเสนอขอซื้อที่ดินด้านหลัง อบต. มาด้วย อยากสร้างเป็น
แบบสองชั้นแล้วต่อเติม เอาห้องประชุมก็ยังอยู่ใช้ประชุมเรื่องอ่ืนๆ
หรือ หน่วยงานอื่นขอใช้ห้องประชุมสภาจะเอาไปไว้บนช้ันสอง
เพื่อจะได้เป็นเอกเทศไม่ต้องคอยยกย้ายโต๊ะเก้าอี้นั่งประชุมบ่อย ๆ

- การตั้งโครงการใหม่ท่านคงดูแล้ว อาจจะไม่ครบทุกหมู่บ้าน ผมได้
ให้กองช่าง ทํารายละเอียดว่าถ้าทําเส้นไหนก็ให้ทําให้จบหรือให้ได้
มากท่ีสุด บ้านที่ไม่มีการจัดสรรในงวดนี้ คือ หมู่ที่ 14,9,13 และ
หมู่ที่ 7 บ้านที่ผมกล่าวมา ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีนี้ และปี
ท่ีผ่านมาพอสมควรแล้วจึงขอไว้ก่อน เพราะตามหมู่บ้านที่ว่านี้
ถนนบางสายก็คับแคบจะทําเป็นลาดยาง ก็ไม่ได้ต้องขยายก่อน
และหมู่ท่ี 7,16 ผมจะทําถนนลาดยางยาวไปเลยใช้ร่วมกันท้ัง
สองหมู่บ้าน

- หมู่ที่ 9 ได้เยอะแล้วรอเอาลาดยางเชื่อมดอนหมาใน
- หมู่ที่ 13 ปีนี้ได้งบอุดหนุนเฉพาะกิจห้าล้านกว่าแล้ว ถนนก็สร้าง

เสร็จแล้วสวยงามมากตลอดสาย
- หมู่ที่ 14 ภายในหมู่บ้านถนนใหม่ไม่ค่อยเยอะท่ีมีก็ทําแล้วเลย

รอเอาไว้ก่อน ถ้ามีจ่ายขาดเงินสะสมจะจัดสรรให้ปี 2568
- รายรับมีงบประมาณ 2567 อบต. เรายังขาดอยู่พอสมควรท่ีขอ

อนุมัติท่านไว้ วันนี้จะได้ทําไหม เพราะงบประมาณรายรับยังขาด
อยู่ 4 ล้านกว่าบาท ต้องดูระบบบัญชีก่อน เพราะระบบอีลาแอด
มันล่มทําให้ไม่สามารถตรวจสอบเงินคงเหลือได้ ว่ารายการไหน
เหลือเท่าไหร่ กองคลังกําลังแก้ไขอยู่มันเป็นท้ังประเทศไม่ไช่เฉพาะ
เราแห่งเดียว น่าจะเข้าสู่ระบบปกติได้ในเดือนนี้

- การขออนุมัติโอนงบประมาณในวันนี้ ในส่วนตัวผู้บริหารคิดว่า
การจัดสรรได้ครอบคลุมและเป็นธรรมทุกหมู่บ้านแล้ว แต่มุมมอง
ของท่านสมาชิกจะเป็นอย่างไรก็เป็นดุลพินิจของท่าน
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกได้ฟังแล้ว ท้ัง นายก. และ ผอ.กองช่าง มีท่านใด
จะอภิปรายเชิญครับ

นายภาษิต ธุรกิจ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมต้องแสดงความยินดีกับหมู่บ้านท่ี
ส.อบต. หมู่ที่ 2 ได้รับการจัดสรรโครงการ ก็ยอดงบประมาณก็เยอะพอสมควรแต่

ผมเสนอของบลงลูกรัง เพื่อกลบหลุมถนนให้ชาวบ้านทําไมไม่
ได้รับการอนุมัติ ผมขอตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนจะสิ้นสุด
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ปีงบประมาณแล้วยังไม่ทําอะไรเลย ตอนนี้มีงบมาแล้วก็ไม่มีอะไร
ในโครงการจัดสรรอีก ประชาชนเขาก็ต่อว่าผู้นําท้องท่ีท้องถิ่น
ไม่ดูแลประชาชน ท่านนายก ต้องดูแลพวกผมด้วย ผมอยู่ใกล้ชิด
ประชาชนโดนต่อว่าทุกวันก็ต้องทนเอา ฝากถึงท่านนายกพิจารณา
ให้ด้วยนะครับ

- ประเด็นการจัดซื้อถังประปาบ้านกาหลงได้เห็น 1 ถัง ผมอยาก
ถามว่าท่านได้ไปสํารวจบ้างไหมว่ามีถังรั่วกี่ใบบ้านกาหลง มี 4 ใบ
รั่วไปแล้ว 2 ใบ อยากถามผู้ทําโครงการว่าไปสํารวจไหมได้ถาม
ผู้นําท้องท่ีท้องถ่ินหรือเปล่าก่อนเสนอโครงการ

ประธานสภาฯ - โครงการถังประปา เชิญกองช่าง ท่ีเป็นผู้สํารวจช้ีแจงหรือท่าน
นายกจะชี้แจง เชิญครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - ท่านประธานท่ีเคารพ เรื่องข้อซักถามของท่านสมาชิกเรื่อง
นายก อบต. งบประมาณทุกหมู่บ้านท่ีผมเป็น นายก มาท่านลองบวกดูนะครับ

ว่าบ้านท่านได้รับการจัดสรรไปเท่าไหร่ ผมให้ความเป็นธรรมกับ
ทุกหมู่บ้านในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา

- เรื่องถนนลูกรัง ถ้าใช้งบประมาณไม่เยอะรองบซ่อมแซมได้แต่ถ้า
จะใช้งบโอนในครั้งนี้ ถ้าไม่มีงบประมาณเข้ามาจริงหมู่บ้านท่านก็
จะไม่ได้ซ่อมแซมอีก ดังนั้นรองบหมวดซ่อมแซมดีกว่า เป็นอํานาจ
นายก สามารถเอามาดําเนินการได้ง่ายกว่า

- ตอนนี้ระบบบัญชีอีราแอส มันล่มทั้งประเทศทําให้การตรวจสอบ
งบประมาณทําไม่ได้ การโอนก็ไม่รู้ว่าจะโอนจากหมวดไหน มีเงิน
เหลืออยู่ไหม กองคลังกําลังแก้ไขอยู่รอเวลาสักหน่อยนะครับผมก็
แปลกใจอยู่ระดับประเทศปล่อยให้ล่มได้อย่างไร

- เรื่องถังน้ําระบบประปา ผมให้ช่างไปสํารวจว่าบ้านไหนเสียหาย
เท่าไหร่ ผมก็ไม่อยากให้ลงว่าหมู่ไหนหรอก เพราะเราเอามาซ่อม
ของ อบต. เหมือนกัน ก็คงจะซ่อมได้ทุกหมู่บ้านสามารถแก้ไข
ปัญหาได้

- ผมขอพูดต่อเรื่องเกี๊ยรถแม็คโคร เพราะเวลารถเดินตาม
ถนนลาดยางหรือคอนกรีตล้อเหล็กโดนถนนทําให้เกิดความ
เสียหายเลยขอซ้ือมาใช้ป้องกันความเสียหายของถนนดังกล่าว
เวลาออกไปทํางานใกล้ๆ ไม่ต้องข้ึนรถลากไปออกไปเองเลยจะได้
สะดวกกว่า

- ส่วนโครงการอื่นๆ ท่านสมาชิก สามารถอภิปรายสอบถามได้ครับ

ประธานสภาฯ - เชิญ ท่านประทวน ส.อบต.หมู่ 14 ครับ
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นายประทวน ใหญ่แก่นทราย - ท่านประธานท่ีเคารพผมขอแสดงความดีใจกับหมู่บ้านท่ีได้รับ
ส.อบต. หมู่ที่ 14 จัดสรรงบประมาณในวันนี้ ส่วนหมู่ท่ี 14 ได้รับจัดสรรซื้อถัง

ประปา 2 ถัง ผมอยากทราบว่าทําไมได้ 2 ถังท้ังท่ีระบบประปา
แห่งนี้มีอยู่ 4 ถัง ฝากท่านนายกด้วย และหมู่ท่ี 14 ก็รอโครงการ
พัฒนาด้านอื่นๆอยู่นะครับ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน โครงการเร่งด่วนมีอยู่ทุกหมู่บ้านท่ีต้อง
ซ่อมแซม มีอยู่ทุกวัน เช่นซ่อมประปาแตกมีรายงานเข้ามาหา
ผู้บริหารก็ต้องดําเนินการกันไป

- ถังประปาก็มีการสํารวจอยากเปล่ียนให้ท้ังหมด อย่างหมู่ที่ 15
ช่างบอกมันรั่วถังเดียวก็เปลี่ยนถังเดียวงบประมาณเรามีจํากัด

- ท่านนายก ก็บอกแล้วว่าการขอโอนครั้งนี้ต้องรองบรายได้เข้ามา
ก่อนจึงจะดําเนินการได้ ตอนนี้ระบบบัญชีมันล่มท่ัวประเทศเลย
ต้องรอตรวจสอบงบประมาณก่อน ผู้บริหารคงดูแลอยู่นะครับ
มีท่านไดจะอภิปรายอีกเชิญครับ

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ตามท่ีท่านนายกและ ผอ.กองช่างได้
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ชี้แจงรายละเอียดโครงการท้ัง 11 โครงการแล้ว แต่ผมดูแล้ว

โครงการท่ี 8 การจัดซ้ือที่ดินข้างหลัง อบต.สะอาดสมบูรณ์
ท่านผู้บริการคงคิดดีแล้วแต่ผมดูแล้วไม่มีรายละเอียดเลยว่าจะซ้ือ
ท่ีดิน ก่ีไร่ ก่ีงาน ซ้ือจากใคร ในงบประมาณ 300,000 บาท
อยากถามผู้บริหารถึงรายละเอียดครับ

ประธานฯ - ครับเชิญท่านนายกชี้แจงรายละเอียดด้วยครับว่าที่ดินน้ีมีโฉนดมี
เจ้าของมีเนื้อที่เท่าไหร่

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับท่านประธานที่เคารพในการซ้ือขายท่ีดินตามโครงการ
นายก อบต. ลําดับท่ี 8 ก็เพ่ือขยายอาคารสํานักงาน อบต. สะอาดสมบูรณ์ แต่

ท่ีลงรายละเอียดไม่ได้ เพราะยังไม่รู้เลยว่าตกลงราคากันได้เท่าไหร่
แต่เรื่องเอกสารโฉนดที่ดินมีแน่นอนครับมีเน้ือที่ 2 งาน ผมถาม
เจ้าของที่ดินมีตัวตนถ้าไม่มีจะซื้อขายไม่ได้เขาบอกอยากขาย
สองแสนห้าแต่ผมว่ามันแพงเกินไป ผมอยากจะต่อราคาว่าลดลงให้
เท่าไหร่ค่าโอนใครจะรับผิดชอบการซ้ือคงไม่ซ้ือแพงเกินจริงถ้า
ซื้อแพง นายก จะโดนเป็นคนแรกที่ตั้งสามแสนเผื่อไว้ถ้าไม่ซื้อก็ตก
เป็นเงินสะสมไม่มีใครเอาไปได้ ถ้าจะใช้เงินสะสมต้องขออนุมัติ
สภาเหมือนเดิม ท่านสมาชิกก็ต้องเป็นคนพิจารณาอีก
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- ส่วนเมื่อถึงขั้นตอนการซื้อขายก็มีระเบียบปฏิบัติ และมีเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบอยู่แล้วรายละเอียดต่างๆ ก็จะนําเสนอให้ท่านทราบ
ปกติแล้วคนซ้ือก็อยากซ้ือถูก คนขายก็อยากขายแพงๆ เจ้าของที่
แปลงนี้ก็เป็นคนบ้านแมตนี้ละครับ

ประธานฯ - ครับท่านสมาชิกทุกท่านนายกก็ได้ชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิก
ครบทุกประเด็นแล้วมีท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ผมจะขอมติท่ีประชุมสภา

- มติที่ประชุม
- ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองช่าง)

- อนุมัติให้โอนงบประมาณฯ 14 เสียง
- ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณฯ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
- ลาการประชุม 1 คน

ประธานฯ - ครับ เป็นอันว่าท่ีประชุมสภา อบต. ของเรามีมติอนุมัติให้โอน
งบประมาณท้ังหมด 11 โครงการ งบประมาณจํานวน
4,142,112 บาท ตามท่ีนายก อบต. เสนอต่อไปเข้าสู่ระเบียบ
วาระที่ 3.4 ท่ีประธานสภา อนุญาตให้บรรจุเป็นวาระเร่งด่วน

- 3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุญาตเข้าทําประโยชน์
เขตป่าไม้บ้านสังข์ หมู่ท่ี 8 เพ่ือก่อสร้างอาคารบังคับน้ําลํา
ห้วยแต้

ประธาน สภาฯ - ครับขอเชิญ นายก อบต. ชี้แจงรายละเอียด
นายสหาย สังฆะมะณี - ครับท่านประธานที่เคารพสมาชิกทุกท่านต่อระเบียบวาระที่ 3.4
นายก อบต. เป็นเรื่องเร่งด่วนท่ี อบต.สะอาดสมบูรณ์ ได้รับหนังสือจาก

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตําบลรอบเมือง อําเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 45000 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม 2567 เรื่องขอให้
พิจารณาขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 54
แห่ง พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เจ้าของพื้นท่ีคือ อบต. สะอาดสมบูรณ์ เพราะโครงการ
ชลประทานร้อยเอ็ด จะทําการก่อสร้างอาคารบังคับนํ้าห้วยแต้
ท่ีตั้งอยู่บ้านสังข์หมู่ที่ 8 ตําบลสะอาดสมบูรณ์ จึงต้องขอความ
เห็นชอบจากสภา อบต. ว่าจะอนุญาตหรือไม่ แต่หนังสือเขามาถึง
วันที่ 16 สิงหาคม 2567 ซ่ึงเราได้ส่งเอกสารการประชุมสภา
ให้ท่านไปแล้วจึงขอให้ประธานสภาได้บรรจุในวาระเร่งด่วนในวันนี้
เป็น วาระที่ 3.4
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- เร่ืองกรณีเดียวกันน้ีเราเคยพิจารณามาแล้วคร้ังหนึ่งที่บ้านกาหลง
หมู่ที่ 2 เป็นอาคารบังคับน้ําหรือฝายน้ําล้นแบบตัวเอ็ม (M)
แต่บ้านสังข์จะมีขนาดใหญ่กว่า

- การดําเนินการต้องขอความเห็นชอบต่อสภา อบต. เพื่อขอใช้
ประโยชน์ในเขตป่าไม้ตอนท่ีขอ บ้านกาหลงหมู่ 2 บอกว่าหมู่ท่ี 8
บ้านสังข์ ไม่ขอรับโครงการเลยเห็นชอบเฉพาะหมู่ท่ี 2 ไปก่อน
ต่อมามีการประชาคมหมู่บ้านใหม่อนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าจาก อบต. สะอาดสมบูรณ์ เลยต้องมาขอความเห็นชอบจาก
สภาในวันนี้ครับ

- ผมก็เคยถามว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่ป่าทําไมต้องขออนุญาตเขาตอบว่าแม้
ไม่ใช่ป่าไม้ก็ต้องขอ เพราะเป็นท่ีสาธารณะเขาเป็นพื้นท่ีป่าท้ังหมด
ก็เป็นหน้าที่สภา อบต. จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ประโยชน์ต่างๆ
ก็เกิดแก่ตําบลสะอาดสมบูรณ์ เราเพราะมีงบประมาณ 2567
มีโครงการชลประทานมาดําเนินการในพื้นท่ีเรา 3 โครงการคือ

1) โครงการฝายน้ําล้นบ้านกาหลง
งบประมาณ 30 ล้านบาท

2) โครงการฝายน้ําล้นบ้านสังข์
งบประมาณ 40 ล้านบาท

3) โครงการกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
บ้านกาหลงหมู่ท่ี 2 บ้านแมตหมู่ 3,4,5 งบประมาณ 9 ล้านบาท

ประธานฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน ระเบียบวาระท่ี 3.4 ท่ีโครงการ
ชลประทานร้อยเอ็ด เสนอขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า
ท่ีหมู่ 8 บ้านสังข์ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ
ท่ีประชุมครับ
มติที่ประชุม

ให้ความเห็นชอบอนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตป่า
บ้านสังข์ หมู่ที่ 8 เพื่อก่อสร้างอาคารบังคับน้ําลําห้วยแต้

- ให้ความเห็นชอบ 14 เสียง
- ไม่ให้ความเห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง 1 เสียง
- ลาการประชุม 1 เสียง

ประธานฯ - ครับ ขอบคุณครับสมาชิกทุกท่าน ที่ร่วมกันพิจารณาเพื่อประโยชน์
แก่พ่ีน้องประชาชนตําบลสะอาดสมบูรณ์ของเราขอผ่านไป
พิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ

ระเบียบวาระท่ี 4 - เรื่องอ่ืนๆ
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ประธานฯ - ครับ ขอเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายครับ

นายประทวน ใหญ่แก่นทราย - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ ผมมีเร่ืองฝากถึงผู้บริหารคือเรื่อง
ส.อบต. หมู่ 14 แนวเขตตําบลสะอาดสมบูรณ์ที่กระทรวงมหาดไทยได้ออก

ประกาศแนวเขตทําให้ บ้านหนองแข้หมู่ท่ี 14 ไปอยู่ในเขตพื้นท่ี
ตําบลนาโพธิ์ ผมได้พูดคุยกับตําบลนาโพธิ์เขาบอกว่าไม่เอา
บ้านหนองแข้ ไปอยู่นาโพธ์ิหรอกแต่มันเกิดปัญหาอย่างนี้ครับ
เรื่องการพัฒนา มีถนนลูกรังเส้นหน่ึงไม่รู้อยู่ในเขตนาโพธิ์หรือ
สะอาดสมบูรณ์ทําให้หยุดการพัฒนาไปนานแล้วถ้าเราไปทําถนน
ลูกรัง หรือคอนกรีตจะผิดไหม ถ้าผิดฝากท่านนายกไปเอาคืนมา
ให้ถูกต้องตามระเบียบด้วยครับ

นายบุญเกง ทรงสิทธ์ิ - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ เม่ือวันสองวันท่ีแล้วผมเห็นในโซเชียล
ส.อบต. หมู่ที่ 6 เขาถามมาว่าไฟฟ้าส่องสว่างทุกหมู่บ้านมันดับมืดมาก เราก็ไม่ได้

ช้ีแจงกับชาวบ้านเลย ที่ นายก ช้ีแจงในสภาผมเข้าใจ แต่มีคนท่ี
เขาไม่รู้มาคอมเมนต์ในโซเชียล บางอย่างผมรับไม่ได้เลยผมอยาก
ให้ นายก ได้ส่ือสารกับชาวบ้านด้วยถ้าบ้านไหนซ่อมไฟฟ้าแล้วให้
ลดระดับลงมาหน่อย ตอนนี้มันอยู่สูงเกินไปฝากด้วย

ประธานฯ - ครับ เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านอยู่ในความดูแลของ
ท้ัง อบต. และของหมู่บ้านแต่มันน่าจะเสียหายหมดแล้วแต่ที่
บ้านสังข์ หมู่ที่ 8 ผมมี 32 หลอดต้องจ่ายค่าไฟให้ชาวบ้าน
หลอดละ 200 บาท / 6 เดือน เอาเงินมาจากส่วนกลางหมู่บ้าน
เร่ืองภายในหมู่บ้านมีปัญหาอะไรชาวบ้านก็ว่าผู้นําละครับ เช่น
เวลาฝนตก สามสี่ทุ่มต้องคอยดูโทรศัพท์ ว่าน้ําท่วมที่ไหนต้องคอย
แก้ไขช้ีแจง

- ครับ เชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ กรณีท่ีท่านประทวน ส.อบต. หมู่ที่ 14
ส.อบต. หมู่ที่ 14 เรื่องแนวเขตภาษีไม่มีปัญหา แต่ถ้าการพัฒนา ผมเห็นแต่ละตําบล

ก็ตัวใครตัวมัน ตําบลนาโพธิ์ก็โยนมาให้สะอาดสมบูรณ์ อย่างถนน
ท่ีท่านประทวน พูดเป็นถนนเชื่อมระหว่างสะอาดสมบูรณ์ กับ
ตําบลนาโพธิ์ จริงๆ น่าจะอยู่ในความรับผิดชอบ ของ
อบจ.ร้อยเอ็ด แต่เขาก็ไม่รู้จริงๆ แล้วใครทําประชาชน ก็ได้
ประโยชน์แต่งบประมาณ อบต. เราไม่เพียงพอ

- การกระจายอํานาจก็ไม่จริงใจ งบประมาณก็ไม่จัดสรรตาม
กฎหมาย เลยทําให้ อบต. ต่างๆ ล้าหลังลงอยู่มากมาย แต่เราก็
ต้องการทํางานกันต่อไป
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- กรณีท่านบุญเกง ส.อบต.หมู่ที่ 6 เรื่องโซเชียล มันแรงมากบาง
เรื่องเป็นเท็จบางคนก็อยากแสดงว่าตัวเองนี้เก่งแล้วแต่เราไม่ได้โต้
ในโซเชียลถ้าเขาเสนอมา เราก็ช้ีแจงไป

- ตอนนี้ได้รับการแจ้งจากกองคลัง ว่าสามารถโอนงบประมาณ
ได้แล้ว ก็ขอบคุณที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนและรีบ
ดําเนินการ

- บางครั้ง ผมก็เห็นใจท่านสมาชิกเพราะด่านแรก คือท่านที่อยู่
ใกล้ชิดประชาชน รับทุกปัญหาก็เสนอมาหาผมได้ผมจะหา
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่าน สมัย บัวระบัน ส.อบต.หมู่ที่ 3 ครับ

นายสมัย บัวระบัน - ครับ ท่านประธาน เรื่องเชื่อมถนนระหว่าง หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 14
ส.อบต. หมู่ที่ 3 ท่อแตก ถนนชํารุด รถไม่สามารถผ่านทางได้ ตอนนี้ ผ่านได้

เฉพาะมอเตอร์ไซค์ ผมได้รับแจ้งว่าเป็น ส.อบต. รู้เรื่องไหม
ชาวบ้านบอกถนนจะขาดแล้ว ส.อบต. ไปอยู่ไหน ผมฝากถึงท่าน
นายก แก้ไขด้วยรถสี่ล้อผ่านไม่ได้เลยชํารุดอยู่ช่วงบ้านราษฎร
หมู่ที2่

- เรื่องกล้อง CCTV เดี๋ยวนี้ ในศูนย์เด็กมีหรือเปล่า เขาฝากถามมา
อยากให้ติดด้านหน้าด้วยครับ

ประธานสภาฯ - ครับ ท่านสมาชิกทุกท่าน หน้าฝนถนนอาจจะมีปัญหามากบางจุด
อาจขาด ต้องตามแก้ไขปัญหา เม่ือประชุมวันที่ 13 สิงหาคม
ท่ีผ่านมา ท่านบุญเกง ก็ถามแล้วเรื่องกล้อง CCTV ศูนย์เด็ก

- เชิญ ท่านนายก ชี้แจง

นายสหาย สังฆะมะณี - ครับ ท่านประธานท่ีเคารพ เรื่องถนนมีเยอะมากปัญหาผมอยากให้
นายก อบต. ท่านสมาชิกได้ทําหนังสือมาเลย จะได้ให้กองช่างออกไปดูแล

แก้ไขปัญหาทีเดียวเลยครับ
- อีกอย่างถนนที่ปลูกต้นยูคาคนปลูกอาจจะสะดวกขายได้ราคาดีแต่

ชาวบ้านท่ีใช้สัญจรลําบาก ช่างไปสํารวจก็เกิดปัญหาจะก่อสร้างก็
ทําได้ยากมีปัญหากับเจ้าของที่อีก

- เรื่องกล้อง CCTV ของศูนย์เด็กยังไม่ได้ติดแต่มีกล้องท่ี อบต. สอ่ง
ไปถึงอยู่ครับ เราก็ดูแลช่วยกันท้ังด้านหน้าก็เป็น รพ.สต.บ้านแมต
ถ้ามีเหตุเราก็ดูแลได้ ท่ีเกิดเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความสะเพร้าของ
ครูที่ดูแลเด็ก แต่ของเรามีครูต่อจํานวนนักเรียนที่ดูแลได้อย่าง
ท่ัวถึงอยู่แล้ว

- อีกอย่างอาคารศูนย์รวมราชการท้ัง กศน. ดูแล้วมันสกปรกมาก
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ดูไม่เหมาะสมเลยผมอยากทุบแล้วรวมมาอยู่กับ อบต.เลยตอนนี้
เป็นแหล่งมั่วสุมทําเรื่องไม่ดี

- กล้อง CCTV มีนโยบายจะรวมมาไว้ที่ อบต.ท้ังหมดทุกหมู่บ้านจะ
ได้สะดวกในการดูกรณีเกิดเหตุ ว่าจะทําเป็นห้องเดียวเป็นศูนย์
CCTV เลย

ประธานสภาฯ - ครับ เชิญท่านภาษิต

นายภาษิต ธุระกิจ - ครับ ท่านประธานเรื่อง กล้อง CCTV ไฟฟ้าส่องสว่างเห็นผู้นําเขา
ส.อบต. หมู่ที่ 2 โพสผมคิดว่าเป็นบ้านผม บ้านเดียวท่ีดับแต่ผมเข้าใจอยู่ครับว่า

เกี่ยวกับเงินงบประมาณก็คงช้ีแจงเขาไป
- กล้อง CCTV บา้นกาหลง ผมดูแลอยู่ใช้งบทางวัด และตอนนี้มี

กล้องชํารุด 1 ตัว ฝากไปซ่อมด้วยเพราะกล้องคอยเป็นหูเป็นตา
ให้แก่ชาวบ้านไม่เคยหลับเคยนอน

- และการจัดตั้งศูนย์ CCTV ท่ี นายก พูดผมเห็นด้วยครับ เวลามีเหตุ
สามารถดูได้เลย ฝากดําเนินการด้วยครับ

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญ ท่านนายก ครับ

นายสหาย สังฆะมะณี - เรื่องน้ําประปาชํารุดผมได้มอบนโยบายไว้แล้ว ให้โทรหาช่าง
นายก อบต. โดยตรงเลยดังนี้ครับ

- หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 12 นายวิรัตน์ ชานอก
โทร 062-352-7235

- หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 14, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 นายรณฤทธิ์ ธุระกิจ
โทร 096-287-2298

- หมู่ที่ เหลือโทรหา นายอัครพล ศรีมงคล โทร 093-468-5470
- ไฟฟ้าชํารุดโทรหา นายอนุชา แซ่ลิ้ม โทร 082-9450994
- ถ้าหากโทรแล้วไม่ติดหรือไม่มีคนรับสายให้ลงในไลน์กลุ่ม อบต.

เอาตามนี้นะครับ เพื่อแก้ไขให้ทันเวลา

ประธานสภาฯ - ครับ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
- ถ้าไม่มีวันนี้เราได้ประชุมพิจารณากันครบทุกระเบียบวาระแล้วผม

ขอปิดการประชุม

- ปิดประชุมเวลา 14.50 นาฬิกา -

(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกการประชุม

( นายสมบูรณ์ แข้คํา )

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
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(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายภาษิต ธุระกิจ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 2

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายสมัย บัวระบัน )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นางสาวศรัญญา สิทธิภักดิ์ )

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หมู่ที่ 9

ความคิดเห็นประธานสภาฯ  รับรอง

 ไม่รับรอง (ระบ)ุ ...................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ผู้รับรองรายงานการประชุม

( นายประยุทธ เกษี )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
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รูปภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์
อําเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2/2567 วันที่ 19 สิงหาคม 2567
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